



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๕๔,๕๘๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ.ชู้หยุดมหา'ลัยทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ทปอ.ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้ปิดการเรียนการสอนทั่วประเทศในวันที่ 5-10 ธันวาคม ว่าไม่เป็นความจริง เพราะจากการประชุม ทปอ.เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทปอ.ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาล และกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณ หันหน้าหารือกันให้ได้ข้อสรุป และยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเท่านั้น ไม่ได้ส่งหนังสือเวียนสั่งให้มหาวิทยาลัยปิดการเรียนการสอน หรือหยุดการทำงานทั้งสิ้น

“ผมไม่ทราบข่าวว่าออกมาได้อย่างไร แต่ยืนยันว่า ทปอ.ไม่เคยส่งหนังสือเวียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยปิดการเรียนการสอนแน่นอน โดยจะหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่ง ในวันที่ 2 ธันวาคม และจะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นข้อเสนอจาก ทปอ.ในวันที่

3 ธันวาคม” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศของ ทปอ. นัดพิเศษเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการเสนอให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศปิดเรียนพร้อมกันในวันที่ 5-10 ธันวาคมจริง แต่ยังไม่ได้มีมติในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุที่มีข้อเสนอดังกล่าวขึ้นมาเนื่องจากที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันว่าหากข้อเสนอของ ทปอ.ที่ให้ทั้งสองฝ่ายหารือกัน และให้รัฐบาลยุบสภา และเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยไม่ได้รับการตอบรับจากทั้งสองฝ่าย ทาง ทปอ.อาจจะต้องแสดงท่าทีในเชิงสัญลักษณ์ ว่ารัฐจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้สังคมเกิดความสามัคคี ระหว่างนี้ ทปอ.จะประเมินท่าทีทั้งสองฝ่ายว่าจะดำเนินการอย่างไร และถ้าไม่ได้รับการตอบรับคงจะต้องนำข้อเสนอดังกล่าวกลับมาพิจารณาในที่ประชุม ทปอ. วันที่ 2 ธันวาคม